

บันทึกการเล่าเรื่อง

เรื่อง.การเขียนแบบประเมินค่างานและผลงานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากร

สายสนับสนุน คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

วันที่ 11 มิถุนายน 2564

ณ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผู้เล่า	รายละเอียดของเรื่อง	สรุปความรู้ที่ได้
รักษัศณา กวารลิปสาม	วันนี้จะมาสรุปผลการเขียนแบบประเมินค่างานและผลงานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากร เราได้ประชุมกันไปทั้งหมด 4 รอบ แล้ว เรื่องการเขียนประเมินค่างานกำหนดกรอบระดับตำแหน่ง ครั้งนี้ เราจะมาสรุปโครงสร้างการวิเคราะห์ค่างานของแต่ละงาน เพื่อเตรียมผลงานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากร โดยที่จะจัดส่งไฟล์ให้น้องออฟ แชนว ไไว้ในเว็บ km คณะฯ ในหมวด km สายสนับสนุน ให้ทุกคนสามารถเข้าไปดาวน์โหลดดูกันได้ค่ะ	การประชุมรอบสรุปผลโครงการวิเคราะห์ค่างานของแต่ละงาน เพื่อเตรียมผลงานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากร ทั้งนี้จะแนบโครงสร้างไว้ในเว็บไซต์คณะ Arts.rmutl.ac.th หัวข้อ km ทุกคนสามารถไปดาวน์โหลดเอกสารได้
รุจิราพร แสงปวง	หลังจากที่ได้กรอระดับตำแหน่งเรียบร้อยแล้ว ก็ให้เขียนใบสมัครส่ง และรอประกาศรับสมัคร ในระหว่างที่รอประกาศ น้อง ๆ สามารถมาปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงานหลักของแต่ละคนได้ ซึ่งคณะฯ เราจะมีทุกคนอยู่แล้ว โดยเอกสารที่ต้องจัดทำมีดังนี้ <ol style="list-style-type: none">1. คู่มือปฏิบัติงานหลัก2. สมรรถนะหลัก3. สมรรถนะการปฏิบัติงาน4. บรรยายความรู้ความสามารถและทักษะ	เอกสารที่เตรียมจัดทำอย่าละ 5 ชุด มีดังนี้ <ol style="list-style-type: none">1.คู่มือปฏิบัติงานหลัก2.สมรรถนะหลัก3.สมรรถนะการปฏิบัติงาน4.บรรยายความรู้ความสามารถและทักษะ

ผู้เล่า	รายละเอียดของเรื่อง	สรุปความรู้ที่ได้
<p>มนทิชา ทับเกิด</p>	<p>ในส่วนของหลักฐาน คำสั่ง และประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ย้อนหลัง เราสามารถดึงมาจากแฟ้มสะสมผลงาน ที่ทำขึ้นในเว็บ http://artjedyod.com/ โดยน้องออฟเป็นผู้ดูแล และยังคงมีข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ให้เราสามารถนำมาแนบในภาคผนวกได้ จะได้ไม่ต้องเสียเวลาค้นหาเอกสาร ส่วนใครที่ยังไม่มี ก็ให้เริ่มทำได้แล้ว ทุกรอบการประเมิน หรือ ทุกครั้งที่ไปปฏิบัติราชการ มีคำสั่ง ประกาศ รูปภาพประกอบหลักฐานต่าง ๆ ก็สามารถนำมา upload ในเวปดังกล่าวข้างต้นได้ จะช่วยให้ประหยัดเวลาได้มาก</p>	<p>เจ้าหน้าที่สามารถดึงข้อมูลย้อนหลังที่นำมาใส่ในภาคผนวก ได้จากแฟ้มสะสมผลงานของแต่ละคน ซึ่งจะประกอบไปด้วย คำสั่งต่าง ๆ ประกาศ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนรูปภาพประกอบการบรรยาย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ และประหยัดเวลา สามารถดูได้ในเว็บไซต์ http://artjedyod.com/</p>
<p>น้ำฝน อุ่นฤทธิ</p>	<p>ตอนนี้ในคณะฯ ของเรามีเกณฑ์ที่จะต้องทำขานาญการกันหลายคน ของคณะเราส่วนใหญ่เป็นตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ มีหลักเกณฑ์ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ปฏิบัติการมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี สำหรับผู้ที่ได้บรรจุจบวุฒิป.ตรี 2. ปฏิบัติการมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี สำหรับผู้ที่ได้บรรจุจบวุฒิป.โท หรือ เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 3. ปฏิบัติการมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี สำหรับผู้ที่ได้บรรจุ จบวุฒิป.เอก 4. ปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับหน้าที่และตำแหน่ง มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 5. ให้นำระยะเวลาที่เคยดำรงตำแหน่ง พนักงานพันธกิจมารวมเวลาที่ขอตำแหน่งได้ โดยที่ลักษณะงานระหว่างเป็นพันธกิจ 	<p>ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ มีหลักเกณฑ์ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ปฏิบัติการมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี สำหรับผู้ที่ได้บรรจุจบวุฒิป.ตรี 2. ปฏิบัติการมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี สำหรับผู้ที่ได้บรรจุจบวุฒิป.โท หรือ เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 3. ปฏิบัติการมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี สำหรับผู้ที่ได้บรรจุ จบวุฒิป.เอก 4. ปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับหน้าที่และตำแหน่ง มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 5. ให้นำระยะเวลาที่เคยดำรงตำแหน่งพนักงานพันธกิจมารวมเวลาที่ขอตำแหน่งได้ โดยที่ลักษณะงานระหว่างเป็นพันธกิจและพนักงานมหาวิทยาลัยจะต้องเหมือนกัน

ผู้เล่า	รายละเอียดของเรื่อง	สรุปความรู้ที่ได้
<p>วีระพันธ์ บัวเขียว</p>	<p>และพนักงานมหาวิทยาลัยจะต้องเหมือนกัน</p> <p>ในส่วนของเว็บไซต์ km หลังจากจบการประชุมนี้ ก็จะมีการสรุปแนวปฏิบัติที่ดีของแต่ละด้าน ทั้งด้านการผลิตบัณฑิต ด้านวิจัย และ ด้านการพัฒนาสมรรถนะสายสนับสนุน โดยขอให้แต่ละด้าน สรุปและส่งให้ผม เพื่อดำเนินการ upload ขึ้นในเว็บไซต์คณะ arts.rmutl.ac.th</p> <p>ในหมวดหัวข้อ km สามารถเข้าไปดู ติชมคอมเมนต์ กันได้นะครับ เพื่อที่จะได้นำไปพัฒนาเว็บไซต์ต่อไป</p>	<p>สรุปแนวปฏิบัติที่ดี ของแต่ละด้าน ดังนี้ 1) ด้านการผลิตบัณฑิต 2)ด้านวิจัย และ 3)ด้านการพัฒนาสมรรถนะสายสนับสนุน จะสรุปแนวปฏิบัติที่ดี และกิจกรรมที่ดำเนินการทั้งหมด ในเว็บไซต์ arts.rmutl.ac.th โดยได้ประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวาง</p>